

## เรื่อง ประเพณีการยกธง



### รายละเอียด

ประเพณี “ยกธงเล็กวันสงกรานต์” ประวัตติความเป็นมาในพื้นที่หมู่ที่ ๒ บ้านแม่ลาดใหญ่ ตำบลแม่ลาด มีกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั้ง พักอาศัยอยู่จึงได้นำเอาวัฒนธรรมท้องถิ่น การยกธงเล็กสงกรานต์มาสืบทอด โดยถือว่าวันสงกรานต์เป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ คือวันที่ ๑๓ เมษายน ของทุกปี ซึ่งคำว่าสงกรานต์ แปลว่า ล่วง หรือเลยไป เคลื่อนไป การต้อนรับปีใหม่ถือว่าสำคัญเพราะปีหนึ่งมีครั้งเดียว การได้รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุพร้อมทั้งขอพรจากผู้ใหญ่ ถือเป็นประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามยิ่งที่คนไทยทุกคน ทุกชนชั้นได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาและเมื่อมีการเริ่มต้นสงกรานต์ก็ต้องมีการเลิกหรือหยุดงานวันสงกรานต์ โดยผู้นำขอวัด ผู้นำชุมชนและชาวบ้านร่วมกันปรึกษากันว่าจะยกธงเล็กสงกรานต์กันในวันใด ต่างมีความเห็นที่ตรงกันว่า นางสงกรานต์นั้นมีทั้งหมด ๗ คน จึงยึดเอา ๗ วัน คือนับจากวันที่ ๑๓ เมษายน ไปอีก ๗ วัน จึงตรงกับวันที่ ๑๙ เมษายน ให้ถือเป็นวันยกธงเล็กสงกรานต์ ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป

ณ วัดแม่ลาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านแม่ลาดใหญ่ สำหรับประเพณียกธงนั้น มีประวัติและความเป็นมาอีกเพื่อเป็นการแสดงถึงความสำเร็จของกลุ่มชนที่ย้ายเข้ามาอยู่ในที่อุดมสมบูรณ์ จึงกำหนดให้เป็นวันที่ ๑๙ เมษายนของทุกปีเป็นวันยกธง ก่อนจะมาการยกธงชาวบ้านจะหาตัดไม้ไผ่ลำตรง ๆ ยาว ๆ เพื่อนำมาทำคันทรง ส่วนผู้หญิงก็จะ

เตรียมทำผ้าธงประดับด้วยสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสวยงาม เพื่อจะนำไปติดที่คันทรง เมื่อถึงวันสุดท้ายของ สงกรานต์ชาวบ้านก็จะนำคันทรงมารวมกันที่วัดและเมื่อได้เวลาก็จะทำพิธีแห่ธงรอบวัด คนละ ๓ รอบ จากนั้นก็จะ นำคันทรงมาปักลงหลุมที่เตรียมไว้ จากนั้นจะมีการร้องรำกันรอบคันทรงของตัวเองอย่างสนุกสนาน เมื่อเสร็จพิธี แล้ว จะนำผ้าทั้งหมดถวายวัด ในแต่ละปีจะแห่ผ้าเพื่อยกธงไม่เหมือนกัน แล้วแต่ความต้องการการใช้ผ้าของวัด แม่ลาดใหญ่เป็นหลัก

คำสำคัญ : ประเพณีการยกธง

ที่มา : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด. (2558). วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญา ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร. กำแพงเพชร: องค์การบริหารส่วน ตำบลแม่ลาด.

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์

วันที่ : 2020-03-05

[https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page\\_id=1345&code\\_db=610004&code\\_type=03](https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1345&code_db=610004&code_type=03)